

☞ พ่อค้าเชียงราย

ผู้สื่อข่าว “นครเชียงราย” รายงานจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ว่า ก่อนที่จะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2548 ซึ่งจัดขึ้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีบรรดาคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐมนตรีของพรรคไทยรักไทยเดินทางลงพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางไปร่วมประชุม และหารือกับชมรมพ่อค้าแม่สายที่โรงแรมวังทอง แม่สาย

แหล่งข่าวแกนนำชมรมพ่อค้าแม่สายรายหนึ่งเปิดเผยกับ “นครเชียงราย” ว่าในการเดินทางมาพบปะหารือครั้งนี้ระหว่างนายวัฒนากับพ่อค้านายวัฒนากล่าวว่าอยากมารับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในอำเภอแม่สาย ที่ทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่าและจีน โดยได้มาให้คำแนะนำว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรในการรับมือการค้าในยุคที่เปิดเสรีการค้ากันมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็เป็นประโยชน์กับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการนำเข้าและส่งออกสินค้าตามเส้นทางไทย-พม่า-จีน (เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ่ง) ซึ่งล่าสุดรัฐมนตรีของไทยและจีนได้มาร่วมกันเปิดเส้นทางสายนี้ เป็นเส้นทางการค้าไทย-พม่า-จีน และได้มีการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางสายนี้มากแล้วพอสมควร โดยเฉพาะยางพารารมควันเริ่มที่จะนิยมมาส่งทางบกมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการล่าช้าของเรือทางแม่น้ำโขง

“ปัญหาหนึ่งที่คาใจพ่อค้าแม่ค้าที่แม่สายมากก็คือประกาศห้ามนำเข้าและส่งออกสินค้าทางชายแดนของกระทรวงพาณิชย์พม่า ชมรมพ่อค้าแม่สาย สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-พม่า สาขาเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงรายเคยนำเรื่องนี้เสนอกับนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาแล้วหนหนึ่ง คราวที่เดินทางมาประธานร่วมวงเสวนาถกคุยสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 กับ พล.อ. ชินยุตต์ เวลาผ่านไปกว่า 2 ปีแล้วปัญหานี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข”

แหล่งข่าวแกนนำชมรมพ่อค้าแม่สายระบุเรื่องนี้ว่านายวัฒนาก็ได้ชี้แจงกับที่ประชุมว่า ตั้งแต่ตนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อน หากทราบตนแก้ไขให้แล้วเพราะตนกับรัฐมนตรีพาณิชย์พม่ารู้จักกันดี เคยร่วมประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้ง

“ทราบอย่างนี้แล้วผมสัญญาว่าหากสมัยหน้าได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อีกครั้งจะนำเรื่องนี้มาแก้ไขทันที ขอให้ทางพ่อค้าแม่ค้าช่วยเหลือไทยรักไทยทั้งบุคคลและพรรคก็แล้วกัน” นายวัฒนากล่าว

สำหรับรายการสินค้า 15 รายการที่พม่าห้ามนำเข้าคือ 1.ผงชูรส 2.น้ำหวานและเครื่องดื่ม 3.ขนมปังกรอบทุกชนิด 4.หมากฝรั่ง 5.ขนมเค้ก 6.ขนมเวเฟอร์ 7.ช็อคโกแลต 8.อาหารกระป๋อง(เนื้อสัตว์-ผลไม้) 9.เส้นหมี่ทุกชนิด 10.เหล้า 11.เบียร์ 12.บุหรี 13.ผลไม้สดทุกชนิด 14.ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้ในครัวเรือนและใช้ส่วนตัว 15.สินค้าที่ควบคุมการนำเข้าโดยกฎหมายที่มีอยู่แล้ว

นอกจากห้ามนำเข้าและยังห้ามส่งออกสินค้าอีก 30 รายการ ใน 4 กลุ่มสินค้าหลักคือ 1.ผลิตผลเกษตรกรรม 2.แร่ธาตุ 3.สัตว์และผลิตผลของสัตว์ 4.สินค้าทั่วไป